

## 664 malinaw na galit na baso ng baso, [13.52mm kaligtasan toughened laminated glass pabrika](#)

### Mga 13.52mm Laminated Tempered Glass

Ang 13.52mm na malinaw na nakalamina na may tempered glass ay gawa sa dalawang layer [6mm tempered glass](#) permanenteng naka-bonding kasama ang 1.52mm transparent PVB interlayer sa ilalim ng isang kinokontrol, mataas na presyurado at pang-industriya na proseso ng pag-init. Ang proseso ng nakalamina ay nagreresulta sa mga panel ng salamin na magkasabay na magkakasama sa pagbagsak, pagbabawas ng aksidente. Ang Laminated Glass ay inuri bilang Class A Safety Glass. Ang 13.52mm na walang kulay na nakalamayan na basong baso ay maaaring magkasama sa iba pang uri tulad ng tinted na tempered glass, baso na salamin ng salamin, [Mababang E Glass](#) upang gawin ang mga nakasuklam na insulated na baso bilang enerhiya na nagse-save ng solar control glass para sa proyekto ng gusali.



### **13.52mm Laminated Tempered Glass Characteristic**

Mataas na Security Laminated Tempered Glass

Kapag pellucid 664 makapal na kaligtasan laminated tempered glass ay inaatake ng puwersa sa labas, mahirap itong baliin dahil [PVB pelikula](#) ay may malakas na tenacity at maaaring sumipsip at magpahina ng isang masa ng nakakaakit na enerhiya. kahit na nasira, ang mga splinters ay mananatili sa interlayer at hindi magkakalat.

### **Tunog ng Insulation ng Pellucid 664 makapal na kaligtasan na nakalamina sa basong baso**

Transparent 6 + 6 + 1.52 laminated tempered glass na ang film na PVB ay isang uri ng organikong materyal at maaari nitong harangan ang mga tunog ng tunog. Samakatuwid, ang salamin na nakalamina sa kaligtasan ng nakalamina ay nag-aalok ng mas mahusay na pagganap ng pagkakabukod ng tunog kaysa sa dalisay na baso na may parehong kapal.

### **Mga aplikasyon para sa Pasadyang Sukat 13.52mm I-clear ang Laminated Tempered Glass Panel**

- Panloob [dinding ng pagkahati](#), shower enclosure, [hagdanan ng hagdanan](#)
- Exterior balkonahe, balustrade, shopfront, mahabang koridor
- Maraming Iba pa.





13.52mm 664 malinaw na galit na galit na salamin paggawa sa [KXG](#) pagawaan

